



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๓๗ ๓๕๗๒ ต่อ ๒๒๐

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๗/๖๓๖๔๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
 การประชุมผ่านระบบ VDO conference ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (IC)</p> <p>ด้วยตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) จัดแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยง โควิด สูงต่ำ ตามจังหวัดที่มีการระบาดเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ในการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (ศบค.) ชุดใหญ่ โดยวันที่ประชุมจะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด ๑๙ รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดที่ จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ออยุธยา กรุงเทพฯ และแนวชายแดน มติที่ประชุม มีมติแบ่งโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำ (แดง-ส้ม-เหลือง-เขียว) เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีแดง : พื้นที่ควบคุมสูงสุดคือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า ๑ พื้นที่ย่อย(๑จังหวัด) คือ สมุทรสาคร - พื้นที่สีส้ม : พื้นที่ควบคุม คือ พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า ๑๐ ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วย (๔ จังหวัด) คือ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม - พื้นที่สีเหลือง : พื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน ๑๐ ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มี ๒๕ จังหวัด คือ สระบุรี, สมุทรปราการ, สุพรรณบุรี, นนทบุรี, ปทุมธานี, อุตรดิตถ์, ฉะเชิงเทรา, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, พระนครศรีอยุธยา, ภูเก็ต, เพชรบุรี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, กระบี่, ขอนแก่น, ชัยนาท, อุตรธานี, พิจิตร, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ชัยภูมิ, นครสวรรค์, อ่างทอง - พื้นที่สีเขียว : พื้นที่เฝ้าระวัง คือ จังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอเหตุว่าจะติดเชื้อ <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทุกสาย ให้ไปรายงานตัวที่ รพ.สต./รพ. ใกล้บ้าน เพื่อคัดกรองค้นหาโควิด-19 ผู้มีอาการ (PUI) ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อทุกรายผู้ที่ไม่มีอาการแต่มีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างทุกราย -ขอความร่วมมือผู้ที่ไม่มีอาการทุกราย กักกันตนเองที่บ้าน (HQ) เป็นเวลา ๑๔ วันและให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ งดออกนอกบ้าน การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือ และ เว้นระยะห่าง -ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ที่มีรายงานการเกิดโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ทุกสาย ให้ไปรายงานตัวที่ รพ.สต./รพ. ใกล้บ้าน เพื่อคัดกรองค้นหาโควิด-๑๙ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑.ผู้มีอาการ (PUI) ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อทุกราย ๒.ผู้ที่ไม่มีอาการ ให้ขอความร่วมมือสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วัน และ 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือ เว้นระยะห่าง และลงทะเบียนด้วยโปรแกรมไทยชนะทุกครั้งที่ใช้ไปสถานที่ หรือร่วมกิจกรรมนั้นๆ</p> <p>-จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นทบทวนมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดประชุมผ่านระบบ VDO conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ การติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม และติดตามการความก้าวหน้าของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกกลุ่มภารกิจ</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ(Operation)มอบหมายให้ทีม Case managements ดำเนินการประสานเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ NPS และการจัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19(เอกสารประกอบการประชุม)</p> <p>๓.๒ กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) นำเสนอการสำรองเวชภัณฑ์ และการจัดหาหน้ากากอนามัยให้เพียงพอพร้อมรับการแพร่ระบาดโควิด-19 (เอกสารประกอบการประชุม)</p> <p>นางแฉล้ม รัตนพันธุ์ เกษีกรชำนาญการพิเศษ</p> <p>-แจ้งเรื่องการประสานการขอรับสนับสนุนหน้ากากอนามัย จากส่วนกลางตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนทุกโรงพยาบาลทุกแห่งในการประชุมผ่านระบบ VDO conference ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ : นโยบายการสนับสนุนให้สามารถเบิกจากส่วนกลางในกรณีการออกสอบสวนโรคเท่านั้น</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้โรงพยาบาลชุมชน ๑๒ แห่งมีทรัพยากรตามที่กระทรวงกำหนด คงคลังอย่างน้อย๑ เดือนและโรงพยาบาลมหาสารคามคงคลังอย่างน้อย๑.๕-๒ เดือนกรณีพบโรงพยาบาลใดมีเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ไม่เพียงพอ จะดำเนินการบริหารจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ให้สามารถเบิกจากคงคลังกลางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</p>	<p>-มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) Case Management จัดทำ Flow Chart ตาม Criteria แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19</p> <p>-มอบกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง จัดทำหนังสือ</p> <p>๑.ให้ทุกโรงพยาบาลติดต่อองค์กรเภสัชในการจัดซื้อ หน้ากาก N๙๕</p> <p>2.ทุกโรงพยาบาลตรวจสอบเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ทรัพยากรตามที่กระทรวง กำหนด คงคลัง วันหมดอายุ ระบบ First-In First-Out</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>นางสาวปาริชาติ ปกิระณะ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)</p> <p>รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้</p> <p>- สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ วัน ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ๖๗ ราย ติดเชื้อในประเทศ ๕๘ ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว ๑,๒๗๓ ราย แบ่งโซนลี้กดาว์น ๔ พื้นที่ ติดเชื้อในประเทศ ๕๘ ราย เป็นผู้เดินทางที่ไม่เข้าสถานที่กักกัน ๑ ราย คือ กัมพูชาและอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ ๘ ราย คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา ๓ ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ๑ ราย สหรัฐอเมริกา ๒ ราย ญี่ปุ่น ๑ ราย กาตาร์ ๑ ราย แรงงานต่างด้าวติดเชื้อ ๑,๒๗๓ ราย โดยผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด กระจายอยู่ใน กรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรี ๒,๓๖๕ ราย ภาคเหนือ ๒๐๐ ราย ภาคกลาง ๒,๓๙๒ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒๐ ราย และภาคใต้ ๗๕๒ ราย ส่วนการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุกมีจำนวน ๑,๒๗๓ ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม ๕,๘๒๙ ราย รักษาหายแล้ว ๔,๑๑๖ ราย และเสียชีวิตสะสมเท่าเดิม ๖๐ ราย</p> <p>- จังหวัดมหาสารคามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ๕๗๓ ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๒๖๒ วัน</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)</p> <p>นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>-ให้กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) ในการประชุมครั้งหน้านำเสนอก่อนกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>ทีม case management</p> <p>นางพชรวรรณ คุณสุภรัตน์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</p> <p>-ระบบการเบี่ยง Favipiravir ให้โรงพยาบาลสุทธาเวชสามารถเบิกยากรณียา Favipiravir ไม่เพียงพอในการรักษา ที่งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม</p>	<p>-มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) จัดทำรายงานข้อมูลผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร พื้นที่ควบคุมกรุงเทพ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ๒๕ จังหวัด</p> <p>๑.จำนวนผู้ตรวจหาสารพันธุกรรม แยกตามเกณฑ์ PUI พื้นที่สมุทรสาคร และพื้นที่ตามสถานการณ์</p> <p>๒.ผลการตรวจหาสารพันธุกรรม</p> <p>๓.จำนวนผู้กักกันตนเองที่บ้าน HQ กักกันครบ ๑๔ วัน ในแต่ละอำเภอ</p> <p>๔.จำนวนผู้กักกันตนเองที่บ้าน HQ อยู่ระหว่างกันกัน ในแต่ละอำเภอ</p> <p>-มอบทีม case management</p> <p>๑.ทำหนังสือชี้แจง Flow การส่งต่อผู้ป่วยโรค ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID - 2019</p>	


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>-การส่งต่อผู้ป่วย COVID-19 หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเกินกว่าที่โรงพยาบาลชุมชนจะดูแลได้ พิจารณาจาก SpO2 ที่ room air <95</p> <p>ทีม MCATT นางอมอร สุทธิสา (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) - ทีม MCATT จังหวัดมหาสารคามมีการ Activate การประเมินและดูแลจิตใจในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และเพิ่มในกลุ่มกักกันตนเองที่บ้าน HQ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่</p> <p>ทีม EMS - ไม่มี -</p> <p>ทีม JIT นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) - ไม่มี -</p> <p>ทีม SERT - ไม่มี -</p> <p>ทีม MERT - ไม่มี -</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) - ไม่มี -</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information) นางสุทธิดา คณະมะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ - การดำเนินงานทีมสื่อสารความเสี่ยง Risk Communication จังหวัดมหาสารคาม จัดทำสื่อเพื่อป้องกันโรค ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ เรื่อง สื่อส่วนกลาง จำนวน ๑๔ เรื่อง สื่อสปอตเสียง Air Wall ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ดำเนินการแล้ว ๑ เรื่อง กำลังดำเนินการ ๗ สื่อ</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) นางรุ่งทิพย์ มั่นคง (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ) (ด้านบริการทางวิชาการ) ผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ระยะที่ ๔ วันที่ ๒๐ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ จำนวนผู้ตอบทั้งหมด ๑๔,๓๙๓ คน สวมหน้ากากประจำ ๙๐.๓๒ % ล้างมือ ๘๑.๗๒ % เว้นระยะห่าง ๗๒.๒๐ % ลงทะเบียนไทยชนะ ๖๗.๕๓ % ขอรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย</p>	<p>ไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง ๒.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในบุคลากรทางการแพทย์ซักซ้อมในการดูแลรักษา Confirmed case with mild symptoms Confirmed case ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic) เพื่อรองรับระบบการดูแลรักษา Co-ward โรงพยาบาลกุดรัง</p> <p>มอบให้อำเภอที่มีผู้ประกอบการไปรับอาหารทะเลจากตลาดจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานที่รับส่งสินค้า ๑๓ ผู้ประกอบ ค้นหาเชิงรุกตรวจหาสารพันธุกรรม (Sentinel Surveillance) ภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>-มอบกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประสานให้อส. ดำเนินการ</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ตลอดเวลา ๑๐๐% และ มากกว่า ๙๐ % ในการปฏิบัติตามแนวทางวิถีใหม่ ปลอดภัย โควิด-๑๙ (เอกสารประกอบการประชุม)</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจกำลังคน Human Resource - ไม่มี -</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) นายวิเชียร ฉกาจนโรตม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) - ไม่มี -</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) นายวิเชียร ฉกาจนโรตม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) - ไม่มี -</p> <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) -ประสานให้ทุกกองภารกิจ ดำเนินการเตรียมพร้อมรับการแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอกใหม่</p>	<p>อสม./อสต. สสำรวจประชาชน เรื่อง สวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า การล้างมือ เว้นระยะห่าง และการสแกน ไทยชนะ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด ๑๙ ในชุมชน ผ่านทาง www.thaiphc.net ในการประชุมครั้งต่อไป</p>	
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</u></p> <p>๕.๑ ขอสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานตอบโต้พร้อมรับการแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอกใหม่</p>	<p>มอบกลุ่มภารกิจกำลังคน Human Resource จัดทำ คำสั่งบุคลากรในการ ดำเนินงานตอบโต้พร้อมรับการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ระลอก ใหม่ จำนวน ๒ ท่าน ในกลุ่ม งานควบคุมโรคติดต่อ เริ่ม ปฏิบัติงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	

 ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสายพิน ทองคำ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(นายหัสชา เนือยทอง)